

สรุปผลการตรวจประเมิน 5ส (self-audit)
พื้นที่ส่วนกลาง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
ระหว่างวันที่ 5 -9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	พื้นที่	ข้อเสนอแนะ
1	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า	1. ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	ห้องเสริมทักษะวิชาชีพ แพทย์	2. ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ 3. ไม่มีถ่านใส่नाฬิกา
3	บอร์ด 5ส ประจำ หน่วยงาน	1. ขอให้ส่งไฟล์เพื่อดำเนินการขึ้นเว็บไซต์
4	ห้องรับประทานอาหาร	1. เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ ยังเป็นรูปแบบเดิม และเสนอแนะให้ระบุเบอร์ มือถือเพิ่มเติม และควรเพิ่มตัวอักษรให้ใหญ่ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดกว่าเดิม 2. บริเวณหลังตู้ บนโต๊ะ(ที่มีผ้าปูโต๊ะ) ที่คว่ำจาน ยังมีฝุ่น หยากใย สามารถ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ควรมีการทำความสะอาดเพิ่มเติม 3. วัสดุอุปกรณ์ในตู้ ยังไม่ตรงกับป้ายชื่อ ควรมีการตรวจสอบและจัดวางให้ ตรง หากวัสดุอุปกรณ์ใดไม่มีแล้ว ก็ให้ดึงป้ายออก และการจัดวางวัสดุยังไม่ เรียบร้อย 4. ป้ายบ่งชี้ไฟ ป้ายระบุสีเขียวหลอด ปลั๊กไฟ , ป้ายบ่งชี้ มีลักษณะการ ดำเนินการหลายครั้ง ทำให้ตัวอักษร และสีกระดาษไม่เหมือนกัน ในครั้ง ถัดไปหากมีการปรับ/แก้ไขอีก ควรให้มีสีหรือรูปแบบในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะสีของกระดาษ 5. สายไฟ ควรมีที่พันจัดเก็บให้เรียบร้อย (ตอนนี้จัดวางบนโต๊ะข้างไมโครเวฟ)
5	ห้องสโมสรนักศึกษา	1. จัดเก้าอี้ให้เรียบร้อยตามเลขที่เคอร์ระบุไว้ ติดสัญลักษณ์และจำนวนบริเวณ ขาเก้าอี้ 2. มีเก้าอี้เสียใช้งานไม่ได้ จำนวน 1 ตัว แจ้งซ่อมเรียบร้อยแล้ว
	มาตรฐานพลังงาน	1. กำลังดำเนินการ Update ข้อมูลกรรมการ 5 ส green ชุดใหม่
	แผงสวิชต์ไฟ	1. มีฝั่งเรียบร้อย แต่ใบแสดงสถานะสีไฟที่ติดที่หลอดไฟบางจุดหลุดหายต้อง ทำการซ่อมแซมเพิ่มเติม
	ห้องสำนักงาน	1. เครื่องถ่ายเอกสาร: ป้ายผู้รับผิดชอบฉีกขาด (เครื่องถ่ายเอกสารชั้น 1 หน้า ห้องธุรการ) 2. เครื่องถ่ายเอกสาร: ไม่มีกระดาษพร้อมใช้งาน 3. เครื่องถ่ายเอกสาร: มีฝุ่นที่โต๊ะจัดเตรียมเอกสารเพื่อผลิตและรอบเครื่อง ถ่ายเอกสาร

ลำดับ	พื้นที่	ข้อเสนอแนะ
	ป้ายบ่งชี้	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีป้ายบ่งชี้บริเวณที่ไม่ปลอดภัย: NA ไม่เจอป้าย เนื่องจากไม่มีพื้นที่ไม่ปลอดภัย 2. ป้ายหนีไฟ ควรมีจุดรวมพลที่ชัดเจน ในเบื้องต้น ได้เสนอแนะให้ประสานงานกับ ส.เภสัชศาสตร์ เนื่องจากเป็นตึกเดียวกัน 3. แบบฟอร์มป้ายบ่งชี้ อยู่ระหว่างประสานงาน อ.ดร.กุลวดี ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มหรือไม่ เนื่องจาก ที่ตรวจเจอเป็นแบบทั่วไป ไม่ได้เป็นแบบฟอร์มเหมือนทุกปี ถ้าหากยังต้องใช้แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด ก็จะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ เปลี่ยนแปลงใหม่